



## ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น  
ต่อแผนการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย  
โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักแผนงาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ซีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด และบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย นั้น

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการนี้ กรมทางหลวงจึงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการ อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาทางด้านคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลการศึกษากำหนดโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย และแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากองค์กรส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการ โดยที่ปรึกษาจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ ไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาที่จัดขึ้นในพื้นที่ภาคต่างๆ จำนวน ๔ เวที ดังนี้

๑. วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
๒. วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องศรีจันทร์ ๑ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๓. วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องทับทิม ๑ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า (สุราษฎร์ธานี) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔. วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายชาติชาย ช่างเชิง)  
วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทางหลวง